

CHUYÊN ĐỀ TOÁN CẤP TRƯỜNG: PHÉP TÍNH LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN CỦA MỘT SỐ HỮU TỶ

Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động thường niên của nhà trường giúp các thầy cô giáo có cơ hội học hỏi, bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Sáng ngày 25/9/2024, tổ tự nhiên trường THCS Giang Biên đã tổ chức thành công chuyên đề môn Toán với chủ đề **“Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỷ”** do cô giáo Đào Hà Anh thực hiện tại lớp 7A4.

Tham dự buổi chuyên đề có cô Trần Thị Thanh Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô Hoàng Ngọc Mến – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô trong tổ tự nhiên trường THCS Giang Biên.

Với khả năng ứng dụng công nghệ thông tin mang đến sự màu sắc đa dạng, sinh động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học của giáo viên, giờ học của cô giáo Đào Hà Anh đã nhận được sự tham gia tích cực, chủ động của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Các bạn học sinh 7A4 đã nắm bắt và tự tin thực hiện các phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỷ. Từ đó, thêm hào hứng, say mê với các phép toán cũng như môn học. Sự tâm huyết, nhiệt tình của cô giáo Đào Hà Anh và sự tích cực, chủ động tham gia học tập của học sinh tập thể 7A4 vẫn còn đọng lại mãi trong tâm trí các giáo viên tham dự sau tiết dạy.

Sau phần dự giờ cô giáo Hoàng Ngọc Mến – Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô dạy môn trong tổ Tự nhiên đã đã họp rút kinh nghiệm, cùng đưa ra những lời nhận xét, góp ý chân thành dành cho tiết dạy của cô giáo Đào Hà Anh. Những trao đổi tích cực của các đồng nghiệp thể hiện tinh thần cầu thị, sự chủ động, tâm huyết của giáo viên trường THCS Giang Biên trong việc đổi mới và nâng cao hiệu quả dạy học, đem tới những giá trị tích cực đến học trò.



Học sinh tự tin, chủ động tham gia tổ chức hoạt động tiết học.





Các con thảo luận cùng góp ý, tháo gỡ những vấn đề trong bài học.





Các con rất hào hứng, sôi nổi khi tham gia nhiệm vụ học tập.



Cô giáo Hoàng Ngọc Mến – Phó hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô dạy môn trong tổ tự nhiên họp rút kinh nghiệm với cô giáo Đào Hà Anh.

